

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## KEX – ไม่น่าจะเสียเปรียบราคาใคร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในสัจจหัว...

ก็อย่างทีกล่าวไว้ใน LIVE แล้ว ที่มีคนถามว่า ถ้าตลาด หรือ SET จะลงไปทีระดับ 1500+/- (หรือต่ำกว่า) หุ่นกลุ่มไหน น่าสนใจ... ในแนวทางของเทคนิค อาจจะไม่ได้แบ่ง หรือชี้เฉพาะเจาะจงไปที่เป็นกลุ่มๆ จะเรียกว่า มองเป็นรายตัว และ อาจจะมีหลายกลุ่มก็ได้ที่จะซื้อ ถ้าชอบ แต่ก็มีแนวทางให้ไว้ว่า อาจจะเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะๆ แล้วก่อนหน้า แล้วกำลังปรับฐาน สร้างฐาน หรือแม้แต่ จบเสร็จสิ้นการปรับฐานและพร้อมจะขึ้นแล้ว นั่นแหละครับ ที่น่าสนใจ... ต่อให้ตลาดจะลงไป 1500+/- และ จะต่ำกว่า 1500 ก็ตาม หุ้นเหล่านี้ ถ้าจะลง ก็คงลงไม่เยอะ อย่างมากก็ลงที่เดิมที่เป็นฐาน นั่นก็แปลว่า ถ้าเราซื้อในช่วงใกล้ๆ ฐาน เราก็จะไม่เสียเปรียบราคาใคร หรือ เสียเปรียบราคาตลาดที่ผ่านมาจากหุ้นมากนัก หรือ ดีไม่ดี ตลาดลง หุ้นเหล่านี้ ก็อาจจะไม่ลงกับตลาดด้วยก็ได้... อย่างที่มองๆ ไว้ก่อนนั้น ก็มี BGRIM และ CBG แต่วันวาน ก็เห็นมีคำถามเข้ามา ในตัว KEX ซึ่งดูแล้ว ก็ถือว่าอยู่ในข่ายเดียวกันกับเงื่อนไขที่ว่ามา ส่วนเรื่องของตลาด จะเอาขึ้นจริงๆ เลยหรือไม่ หรือ จะเจอจุดต่ำสุดไปแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรมาให้ลงไปทีระดับ 1500+/- หรือ ต่ำกว่าแล้วกระมัง ...อันนี้ก็มีคนถามมาเยอะ ซึ่งใจจริง เหนือเมทก็อยากให้เห็นเลยเหมือนกันนะ เกรงใจหลายๆ คนที่อยากเห็นหุ้นขึ้นเสียที ถ้ามีแล้วจะมาอ่านของเหนือเมฆ แล้วเห็นข้อความที่ไม่เข้าตา ก็อาจจะพาให้เสียเสี้ยนกันเอาได้...เอาเป็นว่า ไม่กล่าวในที่นี้มากมายดีกว่านะครับ ถ้าอยากเห็นภาพ อยากรู้ แนวโน้มล่ะก็ ไปย้อนดูใน LIVE หรือ อ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิคกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ (จะขัดเจนนกว่า)

### ดูตามเกม...

ก็ยังไม่จะลุ้นปั่นเกมรีवादยาวๆ ซักรอบก่อนก็ได้ หรือ ดีไม่ดี ก็อาจจะจบ ในการเป็นขาลงไปแล้วด้วยเลยก็ได้ และนั่น จะหมายถึง การมองเกมยาวๆ ไปพร้อมๆ กับการเล่นรอบก็ได้

แนวรับ : ... 26.0-24.0 ถ้ามีก็ยังไม่เก็บ ต่ำกว่า 22 ไม่สวย

เป้าหมาย : ... 30.0-32.0 เป็นรอบแก๊งกำไร (ขึ้นจริง ถือยาว)

Price Chart...(KEX)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KEX... ที่กล่าวว่ามีลุ้น การจบขาลงแล้ว ก็อาจจะเนื่องมาจากรูปแบบราคาในระดับต่ำๆ เรา น่า จะเห็นเป็นรูปแบบ หัวและไหล่ แบบซัซซัน ก็ได้อยู่นะ นั่นแปลว่า ถ้าราคาไม่ต่ำกว่า 24.0 อีกเลย จะดูดีมากๆ หรือ ถ้าจะต่ำกว่า ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 22.0 อีก ก็ยังพอไหว และด้วยรูปแบบของ MA แบบ 3 เส้น อยู่ในค่าที่เริ่ม จะน่าสนใจ ทุกๆ การขึ้นของราคา จะกระชากให้ MA ชุดนี้ มีแนวโน้มในเชิงบวกตามมาได้ นั่นก็จะแปลได้อีก ว่าการอ่อนตัวใดๆ หลังจากการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 30-32 แล้ว ก็อาจจะยังถือว่า ไม่เสียหาย... อาจจะเป็น การอ่อนตัวเพื่อขึ้นต่อ ตามมาภายหลังได้... เอาเป็นว่า ถ้าราคาไม่ต่ำกว่า 24.0 อีก ยิ่งดี เล่นสั้น มองยาว ก็ได้